

## หอพัก สกสค.พร้อมเปิดบริการ ภายใน 6 เดือนยังคงราคาเดิม

● นำเสนอเมื่อ 28 มิ.ย. 2559

ฤกษ์ดี 29 มิ.ย.นี้ เปิดบริการอย่างเป็นทางการ หลังปิดปรับปรุงนาน 1 ปี "ดาวพงษ์" ขอให้คงราคาเดิมไว้ก่อน เพื่อเป็นสวัสดิการครูฯ รอดูการบริหารจัดการถา 6 เดือนไม่ไหวค่อยหารื้อกัน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.59 ที่หอพัก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธนศพล ธนบุญยวัฒน์ ประธานคณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหาร สกสค.ได้ตรวจความพร้อมของหอพัก สกสค.ก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 มิ.ย.59 หลังปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 ปีเศษ ซึ่งมีทั้งหมด 240 ห้อง เป็นห้องธรรมดา 228 ห้อง และห้องสุท 12 ห้อง

โดยภายหลังตรวจเยี่ยม พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวว่า เท่าที่ดูพบว่ามีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งตนได้ให้นโยบายว่าเนื่องจากเป็นหอพัก ที่เป็นสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้คงราคาเดิม โดยราคาห้องสุทอยู่ 750 บาท และห้องธรรมดา 490 บาททั้งนี้ ขอให้ สกสค.ใช้การบริหารจัดการไปก่อน โดยให้เวลา 6 เดือน ถ้าไม่ไหวจริงๆ และจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นราคา ก็ให้นำขอเท็จจริงมาคุยกัน ซึ่งเชื่อว่าครูก็น่าจะเข้าใจ แต่อย่างไรก็ตาม ขออย่าว่าอยากไหหอพัก สกสค.เป็นสวัสดิการของครูจริงๆ ไม่อยากไหคนอื่นเข้ามาใช้สิทธิแทน เพราะหากไม่ใช้ครู ก็ควรจะเก็บค่าหอพักคนละราคากัน

ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ราคาค่าห้องพักดังกล่าวไม่เคยมีการปรับขึ้นราคามาเป็นเวลาถึง 18 ปีแล้ว หากจะมีการปรับราคาเชื่อว่าครูน่าจะเข้าใจ เพราะได้มีการปรับปรุงใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดี อย่างไรก็ตามการจะปรับขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงราคาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด สกสค.ก่อน ไม่สามารถปรับขึ้นโดยพลการได้

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงสวัสดิการหอพัก สกสค.ในส่วนกลาง และเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว สกสค.จะเข้าไปดำเนินการอาคารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเหนือ หรือหอพัก สกสค.จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ สกสค.ได้ให้ความเห็นชอบเขาพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ต่อกอีก 3 ปี เพื่อเขาไปตรวจสอบรายละเอียดว่าจะมีการสร้างต่อหรือไม่หรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพราะมองว่าจะเป็นประโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มากกว่าที่จะสงคืนพื้นที่ดังกล่าว

ที่มา: <http://www.siamrath.co.th>